

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỊ XÃ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.



Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện thành phố.

Đại biểu thành phố Thái Bình có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, nguyên Thường trực Thành ủy; đại biểu Lao động cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đồng bào nhân dân và du khách.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành, huyện, thị xã bạn.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ôn lại trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của mảnh đất Kỳ Bô Hải Kẩu xưa, đến khi là thị xã Thái Bình và nay là thành phố Thái Bình. Ngay từ khi thành lập, thị xã Thái Bình đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, là đầu mối giao thông quan trọng, nơi hội tụ và giao thoa các sắc thái văn hóa của tỉnh. Sau 70 năm giải phóng, 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã có sự phát triển vượt bậc. Từ thị xã nhỏ bé đến nay đã mở rộng trên 6.800ha với 19 đơn vị hành chính, dân số trên 250.000 người; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp; thành phố Thái Bình từ đô thị loại IV trở thành đô thị loại III năm 2003, đô thị loại II năm 2013, đến nay đã cơ bản đạt các tiêu chí về hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại I. Bằng sự cố gắng, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đến nay, quy mô nền kinh tế thành phố được mở rộng, khẳng định vị trí đầu tàu, là động lực dẫn dắt sự phát triển

kinh tế của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của thành phố đạt trên 50.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 30% thu nội địa của tỉnh. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường tính kết nối. Không gian đô thị được mở rộng về nhiều hướng với việc xây dựng các khu đô thị, công viên hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, là nền tảng cho thành phố phát triển bền vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, những kết quả đạt được sau 70 năm giải phóng, 20 năm xây dựng và phát triển là tiền đề, nền tảng quan trọng tạo đà cho thành phố Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu và đánh giá cao những thành tựu thành phố Thái Bình đã đạt được. Để tiếp tục xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn tới, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục xác định rõ và kiên trì thực hiện các mục tiêu, quan điểm và phương châm đã đặt ra về xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đó là xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình nhanh, bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, có bản sắc riêng; có kết cấu hạ tầng

đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi; là đầu tàu kinh tế, là trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền thành phố xác định rõ trách nhiệm của mình, từ đó quyết tâm, nỗ lực, chủ động trong tổ chức thực hiện, sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời tận dụng sức mạnh của hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài. Tăng cường sự mạnh mẽ của sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng là cơ sở để vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, thi đua xây dựng và phát triển thành phố bằng những hành động, việc làm và kết quả cụ thể; góp công, góp sức để thành phố nhanh chóng giàu đẹp, văn minh. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn drone show (trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái); chương trình nghệ thuật "Khát vọng tuổi 20" có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; màn pháo hoa nghệ thuật và trình diễn DJ sôi động.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của tỉnh, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu mà thành phố đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển; góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh, thể mạnh của thành phố, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, KIẾN ĐỊNH MỤC TIÊU...

(Tiếp theo trang 1)

xây đắp nên một vùng đất trù phú và vun đắp nên bản sắc văn hóa tốt đẹp ngàn đời. Đây cũng là nơi các bậc tiền nhân lựa chọn để dấy binh tiến lật đổ ách thống trị của thế lực đô hộ phương Bắc; là nơi xây dựng lực lượng để thống nhất giang sơn, dựng nên sự nghiệp.

Từ khi có Đảng, cùng với cả nước và Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Thái Bình luôn giữ vững truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước nồng nàn, trải qua chặng đường đấu tranh trường kỳ đầy gian khổ và hy sinh trong kháng chiến chống thực dân, phong kiến và bọn phản động tay sai, lập nhiều chiến công rực rỡ, tiêu biểu là sự kiện giải phóng thị xã, một mốc son chói lọi, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh nhà. Cũng bằng ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, từ khi thị xã được giải phóng, cán bộ và Nhân dân nơi đây đã ra sức lao động sản xuất, vừa đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vừa khôi phục kinh tế, chung tay xây dựng, làm cho mảnh đất linh thiêng này có nhiều đổi thay to lớn. Người dân thị xã không thể nào quên những tháng năm gian khổ, cang luôn ghi nhớ các sự kiện, những thời khắc lịch sử như sự kiện ngày 26/10/1958, chính tại thành phố này, Bác Hồ kính yêu đã nói chuyện với 4 vạn cán bộ và Nhân dân cùng với những lời căn dặn của Người.

Đặc biệt, qua 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, nhất là trong 4 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã được tổ chức thực hiện, đạt kết quả rất đáng phấn khởi. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi, khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ đầy sức sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức cao. Thu ngân sách tăng nhanh, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Người dân thành phố phấn khởi, tự hào chứng kiến sự phát triển từng ngày của quê hương từ một đô thị nhỏ bé, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, lạc hậu đã trở thành đô thị khang trang, sạch đẹp, hiện đại. Thành phố Thái Bình đây là thành phố trẻ, năng động, đang vươn mình phát triển mạnh mẽ để trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng; là đầu tàu kinh tế - xã hội của tỉnh; trở thành đô thị loại I, có vai trò quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các lĩnh vực, trong những năm qua, thành phố Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Huân chương Độc lập hạng Nhì được đón nhận hôm nay chính là sự ghi nhận nỗ lực và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Bình đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể Nhân dân!

Hai mươi năm xây dựng thành phố là khoảng thời gian không dài. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng chặng đường đã được chỉ ra trước mắt đang đặt ra nhiều yêu cầu rất nặng nề và phức tạp hơn. Để tiếp tục xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình trong giai đoạn tới, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, chúng ta cần một lần nữa cùng nhau khẳng định một số quan điểm, phương châm, mục tiêu phát triển sau đây:

Một là, cần tiếp tục xác định rõ và kiên định với các mục tiêu, quan điểm và phương châm đã đặt ra về xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đó là xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình nhanh, bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, có bản sắc riêng; có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi; là đầu tàu kinh tế, là trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh, có sức thu hút và lan tỏa cao; phát triển



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh dựa trên ba trụ cột: (1) Kinh tế phát triển năng động với dịch vụ hiện đại và công nghiệp sạch, giá trị gia tăng cao; (2) Đô thị phát triển nhanh theo hướng cảnh quan, trong lành, thông minh; (3) Xã hội phát triển văn minh, an toàn, có nếp sống văn minh đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Đây là mục tiêu và quan điểm phát triển bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên và người dân đều phải xác định rõ, nắm chắc, từ đó đồng lòng thực hiện, biến thành mục tiêu, phương châm của mọi hành động và việc làm. Để hoàn thành các mục tiêu đó, giải pháp chung là tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng và phát triển thành phố theo hướng nhanh, đồng bộ, hiện đại, bền vững đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng. Các kế hoạch và giải pháp cụ thể hiện nay là triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị, mở rộng không gian phát triển thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị cảnh quan như chỉnh trang khu đô thị trung tâm phường Lê Hồng Phong, xây dựng đô thị hai bên sông Trà Lý, khu đô thị Kiến Giang... Tập trung phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối đến Khu kinh tế và các huyện. Chăm lo phát triển y tế, giáo dục và văn hóa - xã hội, tạo dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc và môi trường sống an toàn, chất lượng cho người dân.

Hai là, mục tiêu đặt ra càng to lớn, càng nặng nề thì càng phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự kiên trì, bền bỉ trong tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi đạt kết quả. Yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thành công là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị của thành phố phải thực sự được nâng cao; cộng với chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền phải được nâng tầm, đáp ứng yêu cầu mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải để ra được kế hoạch thực hiện sát hợp, quyết liệt, khả thi; vừa toàn diện, vừa có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình rõ ràng hướng tới mục tiêu chung, đặt trong chiến lược phát triển chung của tỉnh và của khu vực. Phải dám đương đầu với các khó khăn, phức tạp, giải quyết có kết quả các hạn chế còn tồn tại để vượt lên chính mình. Phải biết trân trọng với các yêu cầu mới và các vấn đề bức thiết đặt ra để biến thành động lực. Phải phát hiện được xu thế và yêu cầu mới để có hành động đúng đắn. Phải nắm bắt được thời cơ, vận hội, biến thành lợi thế để tiến nhanh. Trọng trách đang đặt lên vai tổ chức đảng, các cấp chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố trước Nhân dân và vì tương lai phát triển của thành phố.

Ba là, Nghị quyết số 03-NQ/TU nêu rõ quan điểm: Xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình, mà trước hết là của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Thái Bình; phải dựa trên nội lực là chính, trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đổi mới phát huy mạnh mẽ động lực đổi mới sáng tạo, sự đồng lòng quyết tâm và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vì vậy, phải xóa bỏ được tâm lý thụ động, trông chờ, ỷ lại vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của trung ương và của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền thành phố cần xác định rõ trách nhiệm của mình,

từ đó quyết tâm, nỗ lực, chủ động trong tổ chức thực hiện, sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời tận dụng mọi cơ hội phát triển, thu hút đầu tư và các nguồn lực từ bên ngoài.

Đốn là, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngoài việc phải chuẩn bị các điều kiện về vật chất còn cần phải tạo cho được tiền đề sức mạnh tinh thần to lớn. Trước hết, đó phải là sức mạnh của sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Bình. Cơ sở của sự đồng thuận, đoàn kết chính là niềm tự hào về truyền thống ngàn đời và các giá trị văn hóa bản sắc của mảnh đất, con người cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ để phát triển xứng đáng với truyền thống đó. Đây cũng là động lực to lớn, tạo ra sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố như mục tiêu, khát vọng đã đặt ra. Đây cũng là cơ sở để vận động Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, thi đua ra sức xây dựng và phát triển thành phố bằng hành động, việc làm và kết quả cụ thể; góp công, góp sức để thành phố nhanh chóng giàu đẹp, văn minh. Chỉ khi các mục tiêu, khát vọng được biến thành nhận thức, ý chí chung; thành quyết tâm không thể lay chuyển; thành sự đoàn kết, đồng lòng rõ ràng; là thành trách nhiệm tự nhiên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thì mới tạo thành động lực to lớn và nguồn lực lớn lao cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình thân yêu trong giai đoạn phát triển mới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể Nhân dân!

Buổi lễ trọng thể hôm nay là dấu mốc quan trọng cho tiến trình phát triển mới của thành phố Thái Bình trong thời gian tới. Với truyền thống vẻ vang của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, chúng ta vững tin rằng thành quả trong chặng đường 70 năm qua sẽ tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Bình vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình không chỉ vì thành phố mà còn vì sự phát triển chung của cả tỉnh. Nhân sự kiện trọng đại này, tôi kêu gọi sự chung sức đồng lòng, chung tay xây dựng của Đảng bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Bình xứng đáng là trung tâm văn hóa - xã hội, đầu tàu kinh tế, là bộ mặt và là niềm tự hào của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn các thể hệ lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân trong 70 năm qua đã bền bỉ lao động, xây dựng, cống hiến cho thành phố thân yêu.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương bạn đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thái Bình nói chung, thành phố Thái Bình nói riêng trong thời gian qua. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Nhân dân mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúc thành phố Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, xứng tầm là trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa - xã hội, là hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thân yêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

6 THÁNG ĐẦU NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2023. Lĩnh vực lao động - việc làm, đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... được duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã trao đổi làm rõ một số thông tin như xu hướng kinh doanh, những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và lao

động, việc làm của người lao động, phân tích chất lượng lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm...; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã trực tiếp giải đáp nội dung các nhà báo quan tâm.